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Fyrirspurn

til dóms- og kirkjumálaráðherra um umferðarsektir.

Frá Kristjáni L. Möller.

1. Hversu miklar umferðarsektir hafa verið lagðar á árlega frá árinu 1995 og hvað hefur
mikið af þeim verið innheimt, sundurliðað eftir lögregluumdæmum?

2. Hversu hátt hlutfall af sektum hvers lögregluumdæmis hefur runnið til viðkomandi lög-
regluumdæmis á sama tíma?

Skriflegt svar óskast.


